



hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật Lễ Lá • Năm Phụng Vụ A Ngày 9 Tháng 4 Năm 2017

THẬT LÒNG VỚI CHỦA ĐI

Suy niệm: Không ai dám nghĩ Chúa Giê-su bị một trong các tông đồ phản bội, thế mà điều đó đã xảy ra. Giu-đa là kẻ phản bội Chúa. Thì ra, thay vì dùng quyền năng và ơn Chúa ban để phục vụ Chúa, ông đã phản bội Chúa. Ông từng chứng kiến những phép lạ Chúa làm, thấy rõ Chúa trực xuất ma quỷ và cho người mù sáng mắt. Ông được ở cạnh Chúa trong cơn bão, khi Chúa đi trên mặt nước. Ông có mặt trong phép lạ

hóa vài tấm bánh và một ít con cá ra nhiều nuôi sống hàng ngàn người ăn no nê mà vẫn còn dư hàng chục thúng bánh vụn. Trước các phép lạ đó, đức tin của các tông đồ và mọi người gia tăng, chỉ trừ Giu-đa. Trong bữa Tiệc Ly, ông được ngồi cạnh Chúa và ông “diễn” quá sâu, quá khéo, khiến các tông đồ vẫn không nhận ra ông là kẻ phản bội. Ông tưởng nói “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” sẽ đánh lừa được Chúa Giê-su như che mắt những người khác, nhưng Chúa biết rõ lòng dạ Giu-đa và đánh thức ông: “Chính anh nói đó!” Đối với Chúa, thực hành những lời Ngài dạy mới có phúc. Nghe lời Chúa dạy mà không thực hành,

mình sẽ tự biến thành một kẻ phản bội.

Mời Bạn: Chẳng ai dám nghĩ bạn bội phản Chúa và Hội Thánh, vì bạn chưa bao giờ chối Chúa, chưa lên án Chúa. Nhưng trước mặt Chúa, bạn có thật là người trung thành với Chúa không? Nếu bạn luôn thực hành điều Chúa dạy, bạn đáng tin là người trung thành với Chúa.

Sống Lời Chúa: Trung thành với việc suy niệm lời Chúa và thực hành lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con trung thành với Chúa, đừng bao giờ bội phản Chúa. Xin chớ để con lìa xa Chúa.

BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiêu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT

- Thánh lễ:** Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: 1 tới 1:20 trước Thánh Lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý - TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 4/2017

Xin Ôn cho Giới Trẻ – Để giới trẻ biết quảng đại đáp ứng ơn gọi của họ và nghiêm chỉnh cứu xét tới việc hiến mình cho Thiên Chúa trong thiên chức linh mục hay đời sống thánh hiến tu trì.

LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

9/4: CN Lễ Lá

10/4: Thứ Hai Tuần Thánh

11/4: Thứ Ba Tuần Thánh

12/4: Thứ Tư Tuần Thánh

13/4: Thứ Năm Tuần Thánh

14/4: Thứ Sáu Tuần Thánh

15/4: Thứ Bảy Phục Sinh

16/4: CN Phục Sinh

THÔNG BÁO

Thứ Năm/Holy Thursday April 13:

- Trilingual Mass at 7PM
- Kết thúc châu Thánh Thể chung của Giáo xứ lúc 11:45 tối, Father John kêu gọi mọi người tham gia nếu có thể được.

Thứ Sáu/Good Friday April 14:

- Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá – Chúa Chịu Nạn của cộng đoàn VN lúc 6:30PM.
- Ngắm Đàng Thánh Giá chung của giáo xứ lúc 12 giờ trưa và nghi thức lúc 3 giờ chiều

Phục Sinh:

- Lễ Vọng Phục Sinh: Cho 3 cộng đoàn (Trilingual Mass) vào lúc 9 giờ tối Thứ Bảy 15/4.
- Lễ Phục Sinh: Chúa Nhật 16/4/2017
- Lễ Lòng Thương Xót Chúa: Lễ CN của VN đổi thành 1PM** để giáo xứ sẽ có nghi thức kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều cho cả 3 cộng đoàn. Xin lưu ý về đổi giờ để khỏi mất lễ.

Ghi Danh Dâng Hoa:

Cộng Đoàn sẽ tổ chức Dâng hoa và Rước Kiệu mừng kính Đức Mẹ vào ngày 14 Tháng 5, 2017. Mời quý vị cho các em nữ tham gia vào đoàn Tung và Dâng Hoa.

* Tung Hoa: từ 5 -6 tuổi (8 - 10 em),

* Dâng Hoa: từ 7 tuổi trở lên.

Xin quý vị liên lạc trực tiếp với cô Dung (Ca Đoàn) điện thoại: 503-453-7988 hoặc email: teresatuyetdungle@yahoo.com để ghi danh, hạn chót ghi danh là Chúa Nhật 16 Tháng 4. Xin cho các em có mặt sau Lễ CN 16/4/17 để xếp vào nhóm dâng hoa à nhóm tung hoa.

Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

+ Bài đọc 1 : Is 50, 4-7).

Ngôn sứ Isaia có 4 bài ca về Người Tôi Tớ đau khổ. Bài ca hôm nay là bài ca thứ ba. được Isaia diễn tả với những đặc tính :

- luôn trung thành với nhiệm vụ được giao phó nên đã chấp nhận tất cả : sự bách hại, tra tấn, sỉ nhục, cô đơn.
- nhẫn nhục chịu đựng, không dùng bạo lực chống bạo lực.
- tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa là Đấng sẽ đến giải thoát mình.

+ Bài đọc 2 : Pl 2, 6-11.

Chúa Giêsu được coi như người Tôi tớ mà Isaia đã loan báo trước. Nơi Người có hai sự tương phản rõ rệt : sự tự hạ phi thường và chiến thắng vinh quang. Theo thánh Phaolô, Đức Giêsu có thể là một Đấng Messia chiến thắng buộc mọi người phải

nhận uy quyền của mình. Thế nhưng, Ngài lại muốn hạ mình làm một người tôi tớ, hạ mình đến tận cùng để phục vụ. Những ai càng hạ mình càng được nâng lên, sự hạ mình khiêm tốn của Chúa Giêsu đã được đền đáp : Thiên Chúa đã tôn Ngài lên làm Đức Chúa của muôn loài muôn vật.

+ Bài Tin Mừng : Mt 26,14-27,66.

Bài tường thuật cuộc thương khó của Đức Giêsu là một bằng chứng về tình yêu của Ngài đối với chúng ta ; đồng thời cũng là một thiên anh hùng ca về lòng cam đảm và tinh thần hy sinh chịu đựng, cũng như thái độ khoan dung thứ tha của Ngài. Suy niệm cuộc thương khó của Chúa sẽ giúp chúng ta biết can đảm đón nhận mọi gian nan thử thách trong cuộc sống để góp phần vào công cuộc cứu chuộc của Ngài.

Thông cảm với Chúa

Hôm nay chúng ta bước vào Tuần thánh, kỷ niệm cuộc tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tuần thánh được khai mạc bằng nghi thức làm phép lá và cuộc rước lá. Đây là những ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu. Tất cả những việc làm của Chúa Giêsu trong tuần thánh này đều diễn tả tình yêu của Chúa Giêsu đối với chúng ta : Ngài lập bí tích Thánh thể là bí tích yêu đương, Ngài hiến trọn thân xác mình làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta. Ngài còn dùng cái chết nhục nhã trên thập giá để cứu chuộc chúng ta, một hành động diễn tả tình yêu đến tột cùng. Nhưng sau cái chết nhục nhã trên thập giá, Ngài sẽ sống lại vinh quang để đem lại cho chúng ta sự sống mới và bảo đảm phúc trường sinh.

Hôm nay là Chúa nhật Lễ Lá và Thương Khó, chúng ta bước vào những ngày mà nỗi khổ đau của Đức Giêsu lên đến cực điểm. Đây chắc chắn phải là những ngày cuộc đời làm sáng tỏ hơn hết tình yêu Chúa đối với chúng ta. Chính Ngài đã chẳng nói : "Bằng chứng lớn lao nhất của tình yêu đối với bạn hữu là chết cho bạn sao" ? Ngài đã chết cho chúng ta và chết trên thập giá ! Chúng ta có thấu hiểu mẫu nhiệm của tình yêu này không ? Lời Chúa tiên báo : "Khi nào Ta được đưa lên khỏi

mặt đất, Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta" có hấp dẫn được tâm hồn chúng ta không ? Chúng ta hãy dùng tuần lễ này để thông cảm với Đức Giêsu bằng việc suy niệm sự thương khó của Ngài để biết theo gương Ngài đi theo con đường Ngài đã chỉ về : đường thập giá : "Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo". Đồng thời chúng ta hãy vui vẻ đón nhận mọi đau khổ trong đời sống hằng ngày để thông hiệp vào sự thương khó còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Ngài để đem lại ơn cứu độ cho chúng ta và nhiều người khác.

Chúng ta hãy cùng chia sẻ với Chúa Giêsu những sự đau đớn của Ngài. Đời sống của ta phải trở nên Chúa Kitô chịu đóng đinh : chính nhờ cây thánh giá mà Chúa đã cứu chuộc cả nhân loại. Chúng ta hãy cùng cộng tác với Ngài để cứu chuộc nhân loại. Công cuộc cứu chuộc đó được thực hiện trong việc thuận theo thánh ý Chúa.

